

องค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๓๓๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่ ๕๕๐
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๗.๓๕

ที่ว่าการอำเภอปรางค์ชัย
ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๓๑
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานดำเนินงาน และในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา โดยดำเนินการบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ที่เว็บไซต์ <https://ecdis.dcy.go.th> ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงแต่งตั้ง คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นั้น

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ โดยนำผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูลผลการประเมินตาม QR Code ที่ส่งมาพร้อมนี้) มาพิจารณาติดตามแบบบูรณาการและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดนครราชสีมา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อำเภอปรางค์ชัยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. สนับสนุนและมอบหมายคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการ นิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินตนเองระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง หรือ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น หรือ ตี ตามลำดับ ในพื้นที่ตนเอง อย่างน้อย ๓ แห่ง โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดการ ที่ตี ระดับอำเภอ วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุตัวบ่งชี้ย่อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงกำหนดแนวทางและเครื่องมือ ในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติสูงขึ้น ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

๗. รายงาน...

๒. รายงานผลการนิเทศฯ ตามข้อ ๑ รวมถึงข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค ตามแบบ
รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ให้จังหวัดนครราชสีมาภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายโกศล ธรรมวิเศษ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)จังหวัดนครราชสีมา)รักษาราชการแทน

นายโกศล ธรรมวิเศษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒